

**Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh**



Thời gian tới, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh tăng cường tuyên truyền các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi để người dân biết và có trách nhiệm trong việc sử dụng vốn vay có hiệu quả; bám sát và tiếp nhận đầy đủ, kịp thời các nguồn vốn, mở rộng công tác huy động vốn nhằm rồi trong dân cư bằng nhiều hình thức để kịp thời bổ sung nguồn vốn cho vay; tham mưu cho UBND các cấp các biện pháp gắn hoạt động cho vay tín dụng ưu đãi với các chương trình khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư, chuyển giao công nghệ để việc sử dụng vốn vay đạt hiệu quả cao nhất; tăng cường sự phối hợp với các cấp, các ngành nhất là các tổ chức hội, đoàn thể làm cầu nối khuyến tài nguồn vốn tín dụng chính sách kịp thời đến đúng đối tượng thụ hưởng; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ về ý thức, tinh thần trách nhiệm trong việc xây dựng mối quan hệ thống nhất trong mỗi đơn vị...

**Ông Vũ Huy Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện Tiên Hải**



Thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, thời gian qua, Tiên Hải đã quan tâm, bổ sung 500 triệu đồng từ ngân sách huyện ủy thác sang Ngân hàng CSXH để cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách; đồng thời chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn, hội đoàn thể các cấp phối hợp tốt với Ngân hàng CSXH trong việc tổ chức thực hiện và nâng cao chất lượng các chương trình cho vay ưu đãi. Có thể khẳng định, các chính sách tín dụng ưu đãi của Ngân hàng CSXH kết hợp với các chương trình khuyến nông, khuyến công, chuyển giao khoa học kỹ thuật đã giúp cho đời sống nhân dân nhất là hộ nghèo trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến rõ rệt. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện chỉ chiếm 3,68% theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều.

**Chị Ngô Thị Liên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Khê, huyện Quỳnh Phụ**



Hội LHPN xã An Khê hiện đang có 263 hội viên vay vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng CSXH với tổng dư nợ đến ngày 30/9 đạt 7,642 tỷ đồng. Từ khi làm dịch vụ ủy thác đến nay, dư nợ do Hội quản lý không xuất hiện tình trạng nợ quá hạn, các hội viên được vay vốn luôn nộp tiền gốc và lãi đúng kỳ hạn. Sử dụng vốn vay có hiệu quả, nhiều hội viên có điều kiện nuôi con ăn học trưởng thành, đời sống gia đình cũng được nâng cao, từ đó tạo được niềm tin của hội viên phụ nữ với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; uy tín của Hội cũng được nâng lên.

## TIỀN HẢI Tích cực tuyên truyền hiến máu tình nguyện

Trong những năm qua, công tác hiến máu tình nguyện trên địa bàn huyện Tiên Hải được Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện, Hội Chữ thập đỏ huyện Tiên Hải cho biết: Nhu cầu về máu trong cấp cứu, điều trị ngày càng tăng, đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cấp, ngành, cơ quan, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện, nhằm khơi dậy tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng. Anh Bùi Thanh Lịch, Bí thư Huyện đoàn Tiên Hải

chia sẻ: Với tinh thần "Đầu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên" số lượng đoàn viên, thanh niên đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện hàng năm đều vượt chỉ tiêu được giao. Trong công tác tuyên truyền, Huyện đoàn đã vận động đồng bào đoàn viên, thanh niên tại các buổi sinh hoạt định kỳ của chi đoàn các xã, thị trấn nhằm xây dựng chuyển đề tuyên truyền về phong trào hiến máu tình nguyện với thông điệp "giọt máu cho đi - cuộc đời ở lại". Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, giúp các bạn đoàn viên, thanh niên hiểu được ý nghĩa của việc hiến máu cứu người, lợi ích và quyền lợi của người hiến máu. Nhờ đó, các đợt phát động hiến máu tình nguyện trong đoàn viên, thanh niên tại các địa phương đều đạt kết quả cao. Những năm qua đã có trên 1.000 đoàn viên, thanh niên đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện. Không chỉ có Huyện đoàn tích cực tham gia hưởng ứng ngày hội hiến máu tình nguyện mà

các hội như: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, các thầy cô giáo tại các trường học cũng vận động hội viên, nhân viên tham gia hiến máu tình nguyện. Ông Nguyễn Thanh Liêm, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Tiên Hải cho biết: Nhu cầu về máu trong cấp cứu, điều trị ngày càng tăng, đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cấp, ngành, cơ quan, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện, nhằm khơi dậy tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng. Để phong trào hiến máu tình nguyện có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn huyện, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền đến các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân về tinh nhân đạo, nghĩa cử cao đẹp cần được phát huy của việc hiến máu cứu người. Ngoài ra, hàng năm Hội Chữ thập đỏ huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai nội dung tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã, treo băng rôn, in tờ rơi, tranh ảnh, khẩu hiệu, tuyên truyền bằng xe lưu động trước khi diễn ra các đợt hiến máu tình nguyện. Chủ động phối hợp với Huyện đoàn, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, huyện cùng các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp về kỹ thuật chuyên môn và các vấn đề liên quan đến hiến máu tình nguyện. Đồng thời cũng tuyên truyền về quyền lợi, cũng như nghĩa cử cao đẹp của những người hiến máu như: người hiến máu được cấp giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện, ngoài giá trị tôn vinh giấy chứng nhận

# Đồng vốn nghĩa tình

(tiếp theo và hết)

## KỶ 3: NHỮNG TÍN HIỆU VUI TRONG CHO VAY ƯU ĐÃI

*Khó khăn là vậy nhưng để đem đến niềm vui cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đã nỗ lực triển khai các giải pháp với phương châm "không để người nghèo bị bỏ lại phía sau".*

### Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị

Một trong những giải pháp quan trọng được Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh chú trọng thực hiện đó là Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Bám sát nội dung của Chỉ thị số 40, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Thông tri số 43 và UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 25 triển khai thực hiện Chỉ thị số 40. Chính vì thế, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã nhận thức rõ hơn về vị trí, vai trò của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn, từ đó đưa công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách xã hội vào chương trình và kế hoạch hoạt động thường xuyên của địa phương, đồng thời quan tâm bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương để cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Trong 4 năm thực hiện Chỉ thị số 40, UBND tỉnh và các huyện, thành phố đã quan



Gia đình ông Đỗ Văn Tại, xã An Khê (Quỳnh Phụ) phát triển chăn nuôi từ nguồn vốn tín dụng chính sách.

tâm, bổ sung 22,51 tỷ đồng sang Ngân hàng CSXH để cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác, trong đó ngân sách tỉnh 16,56 tỷ đồng, ngân sách huyện, thành phố 5,95 tỷ đồng, từ đó nâng tổng nguồn vốn ủy thác đầu tư toàn tỉnh đến nay đạt 32,93 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Thủy Mai, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố, Trưởng ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH thành phố cho biết: Để chủ trương hình thành kênh tín

dụng chính sách sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả thực sự, đòi hỏi phải có sự tham gia đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trước hết là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp. Đến nay, thành phố đã ra quyết định bổ sung 19 chủ tịch UBND xã, phường tham gia Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH thành phố, đồng thời chuyển 1,5 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để bổ sung nguồn vốn cho Ngân hàng CSXH.

### Chú trọng nâng cao chất lượng tín dụng chính sách

Không chỉ huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh còn triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, bảo đảm an toàn nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn. Ông Tạ Tiến Khấn, Giám đốc Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh cho biết: Với phương châm tăng trưởng tín dụng phải đi đôi với quản lý chất lượng tín dụng, thời

gian qua, Chi nhánh thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn; tổ chức kiểm kê, đối chiếu nợ đối với tất cả khách hàng vay vốn của ngân hàng; tổ chức tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ hội, đoàn thể các cấp; thường xuyên kiểm tra, giám sát hiệu quả của việc sử dụng vốn vay. Bên cạnh đó, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh còn duy trì thực hiện có hiệu quả phiên trực giao dịch cố định tại 285 xã, phường, thị trấn. Thông qua điểm trực giao dịch cố định tại xã, Ngân hàng CSXH đã hướng dẫn người dân về thủ tục vay vốn, giải đáp các vấn đề liên quan đến tín dụng chính sách, đồng thời phối hợp với địa phương phân tích nguyên nhân nợ quá hạn của từng món vay từ đó đưa ra giải pháp xử lý cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế. Ngoài ra, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh còn thực hiện tốt công tác ủy thác cho vay qua các tổ chức hội, đoàn thể, từ đó đưa nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến với người nghèo và các đối tượng chính sách một cách nhanh nhất. Với 9 chương trình tín dụng nhận ủy thác, đến ngày 30/9, các tổ chức hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đang tham gia quản lý gần 2.727 tỷ đồng dư nợ của Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh, chiếm 99,78% tổng dư nợ cho vay toàn Chi nhánh.

Thực hiện có hiệu quả các giải pháp, nợ xấu tại Chi nhánh luôn duy trì ở mức thấp, chiếm 0,13% tổng dư nợ, từ đó trở thành một trong những đơn vị có chất lượng tín dụng cao, tỷ lệ thu hồi vốn tốt, đầu tư vốn có hiệu quả trong toàn hệ thống.

MINH HƯƠNG



Lực lượng đoàn viên, thanh niên Tiên Hải tham gia hiến máu tình nguyện.

MANH THẮNG

## QUỲNH THỌ

# Nhiều giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

Những năm gần đây, nhu cầu sử dụng năng lượng phục vụ sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của người dân xã Quỳnh Thọ (Quỳnh Phụ) ngày càng cao. Để bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, cấp ủy, chính quyền địa phương đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thay đổi nhận thức, hành vi về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Để bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, cấp ủy, chính quyền địa phương đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thay đổi nhận thức, hành vi về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Quỳnh Thọ được biết đến là địa phương có nghề chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển mạnh. Cùng với việc quy hoạch, đưa các hộ chăn nuôi vào khu vực tập trung, xa khu dân cư, địa phương cũng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động

binh nước nóng năng lượng mặt trời. Ông Nguyễn Công Định, thôn Bắc Sơn sử dụng bình nước nóng năng lượng mặt trời từ năm 2012 đến nay cho biết: Gia đình tôi có 6 nhân khẩu. Từ ngày có bình nước nóng năng lượng mặt trời, lúc nào mọi người cũng có nước nóng sử dụng, không còn phải lo lắng về tiền điện và tiền gas để đun nấu nữa. Còn ông Nguyễn Công Xuyên, thôn Bắc Sơn chia sẻ: Tôi sử dụng bình nước nóng năng lượng mặt trời 10 năm rồi, chưa một lần bị hỏng hóc. Không chỉ thuận tiện trong tắm, giặt, bình nước nóng năng lượng mặt trời còn cung cấp nước nóng cho việc nấu cơm, làm thịt gà, thịt lợn rất nhanh nên cũng giảm rất nhiều chi phí tiền điện, gas, than để đun nước.

Quỳnh Thọ được biết đến là địa phương có nghề chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển mạnh. Cùng với việc quy hoạch, đưa các hộ chăn nuôi vào khu vực tập trung, xa khu dân cư, địa phương cũng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động



Cán bộ Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp hướng dẫn gia đình ông Ngô Doãn Ba, thôn Hồng Thái, xã Quỳnh Thọ nuôi tằm, ươm tơ tiết kiệm điện năng.

mọi người trong gia đình và để nảy sinh dịch bệnh cho đàn gia súc. Việc lắp đặt bể biogas vừa xử lý chất thải, bảo vệ môi trường vừa cung cấp nguồn chất đốt gas, phục vụ sinh hoạt và giảm rất nhiều chi phí trong chăn nuôi của gia đình.

Trong 5 năm trở lại đây, xã Quỳnh Thọ tích

thực phát triển nghề chăn nuôi, ngành nghề công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp nền đời sống của người dân không ngừng được nâng lên. Tuy nhiên, thực tế đó cũng tạo ra áp lực sử dụng, tiêu tốn năng lượng, nhất là năng lượng điện ngày càng gia tăng. Ông Nguyễn Bá Chánh, Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Thọ cho biết: Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi và người dân trên địa bàn xã áp dụng các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm. Địa phương đã tổ chức hàng chục buổi tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật về biện pháp, sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng, tái tạo năng lượng; xây dựng quy chế về sản xuất, chăn nuôi sinh học, thân thiện với môi trường để giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu toàn cầu, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Đến nay, người dân xã Quỳnh Thọ đã nâng cao về nhận thức, thay đổi hành vi về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tham gia bảo vệ môi trường góp phần xây dựng địa phương trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu.

KHẮC ĐUẦN